

บริการสาขาเช่า/เช่าซื้อโดยไม่มีผู้ดำเนินงาน (Rental/Leasing Services without Operators)

1. ความหมายของบริการสาขาเช่า/เช่าซื้อโดยไม่มีผู้ดำเนินงาน

1.1 ความหมาย

การเช่า โดยทั่วไปหมายถึงการเช่าทรัพย์สินจากเจ้าของทรัพย์สินที่เรียกว่า ผู้ให้เช่า โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) การเช่าสังหาริมทรัพย์ (ทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้) เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดบังคับว่าต้องทำตามรูปแบบใด คู่สัญญาจึงทำสัญญาเช่ากันแบบใดก็ได้ และ (2) การเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดบังคับว่าการเช่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบจึงจะฟ้องร้องบังคับได้ จึงหมายความว่า การเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สัญญาตกลงเช่ากันด้วยวาจาโดยไม่ได้มีหลักฐานเป็นหนังสือ หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะฟ้องร้องบังคับคดีคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาไม่ได้

การเช่าซื้อ หมายถึงการซื้อทรัพย์สินจากบุคคลอื่นโดยชำระเงินเป็นระยะ ซึ่งเมื่อชำระเงินครบถ้วนแล้ว กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นของผู้เช่าซื้อ อาทิ การซื้อรถยนต์จากผู้จำหน่าย หากผู้เช่าซื้อไม่มีความสามารถหรือไม่ต้องการที่จะชำระเงินเพื่อซื้อในครั้งเดียว บริษัทขายรถยนต์อาจตกลงให้มีการผ่อนชำระโดยผ่านบริการเช่าซื้อเป็นงวด ๆ เมื่อชำระเงินครบถ้วนแล้ว จึงจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เป็นต้น

ดังนั้น การเช่ากับการเช่าซื้อแตกต่างกันที่ในการเช่า ผู้เช่าทรัพย์สินจะไม่สามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่า ขณะที่ในการเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เช่าซื้อได้หลังชำระเงินครบถ้วนแล้ว

บริการสาขาเช่า/เช่าซื้อโดยไม่มีผู้ดำเนินงานที่กล่าวถึงในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะการเช่าสังหาริมทรัพย์ (ทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้) เท่านั้น

1.2 ประเภทของการเช่าซื้อ

(1) การเช่าซื้อแบบ Hire Purchase หมายถึงการที่ผู้เช่าซื้อทำสัญญากับผู้ให้เช่าซื้อว่าจะชำระค่าสินค้าเป็นงวด ๆ ตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่กำหนด โดยระหว่างนั้นผู้เช่าซื้อสามารถนำสินค้าหรือทรัพย์สินมาใช้งานได้ โดยที่กรรมสิทธิ์ยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้อจนกว่าจะจ่ายเงินครบตามสัญญาจึงจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น เช่น การเช่าซื้อรถยนต์หรือจักรยานยนต์ เป็นต้น

(2) การเช่าซื้อแบบลีสซิ่ง (Leasing) มีลักษณะคล้ายกับสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งหมายถึงมีการชำระเงินค่าเช่าเป็นงวด ๆ ตามจำนวนเงินและเวลาที่กำหนดในสัญญาเช่า แต่เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่าสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อทรัพย์สินนั้น หรือต่อสัญญาเช่า หรือส่งคืนทรัพย์สินนั้นให้กับผู้ให้เช่า ส่วนมากผู้ที่ทำสัญญาลักษณะนี้ มักเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลที่ต้องการเช่าทรัพย์สินที่มีราคาแพงหรือเช่าทรัพย์สินในปริมาณมาก เช่น เครื่องจักร รถยนต์ หรืออาจเป็นการเช่าสินค้าที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องถ่ายภาพ นอกจากนั้นการประกอบธุรกิจลีสซิ่งยังเป็นลักษณะของการประกอบธุรกิจให้สินเชื่ออย่างหนึ่งที่มีใ้การให้สินเชื่อในรูปเงินแต่เป็นการให้สินเชื่อในรูปแบบทรัพย์สิน เนื่องจากการประกอบธุรกิจลีสซิ่งในปัจจุบันยังไม่มียกกฎหมายเฉพาะที่ควบคุมธุรกิจประเภทนี้ จึงต้องบังคับตามหลักของสัญญา หลักกฎหมายทั่วไป และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้นสัญญาลีสซิ่งจึงเป็นการผสมผสานของการให้สินเชื่อและสัญญาเช่าทรัพย์สิน

ตารางที่ 1: ความแตกต่างระหว่างการเช่าซื้อแบบ Hire Purchase และ ลีสซิ่ง¹

	Hire purchase	ลีสซิ่ง
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับลีสซิ่งไว้เฉพาะ
2. ผู้เช่า	บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล	นิติบุคคล
3. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	ส่วนใหญ่มักเป็นการเช่าซื้อรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักร	ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักร รถมอเตอร์ไซด์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงาน
4. วัตถุประสงค์ของการเช่า	เพื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สิน	เพื่อใช้ทรัพย์สินระยะยาว
5. ระยะเวลาเช่า	ส่วนใหญ่ 1-5 ปี	ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
6. วงเงิน (คิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน)	โดยทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 70-80	สามารถขอได้สูงสุดถึงร้อยละ 100
7. การคิดดอกเบี้ย	คิดแบบเงินต้นคงที่ (Flat Rate)	คิดแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
8. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเมื่อสิ้นสุดสัญญา	เป็นของผู้เช่าโดยอัตโนมัติ	ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาว่าจะเลือกซื้อเช่าต่อ หรือคืนทรัพย์สิน
9. ความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สิน	ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ให้แก่ผู้เช่า และผู้เช่ามีหน้าที่ดูแลในทรัพย์สินที่ชำรุดบกพร่อง	ตามแต่ประเภทของลีสซิ่ง (Financial Lease หรือ Operating Lease)
10. การยกเลิกสัญญา	ผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ ด้วยการส่งมอบทรัพย์สินคืนแก่ผู้ให้เช่า	ตามแต่ประเภทของลีสซิ่ง (Financial Lease หรือ Operating Lease)

นอกจากนี้ การเช่าซื้อแบบลีสซิ่งยังแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ สัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease) และสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) ซึ่งมีความแตกต่างในด้านต่างๆ ตามตารางดังนี้

ตารางที่ 2: ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าดำเนินงาน²

	สัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease)	สัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease)
1. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	เป็นทรัพย์สินที่มีราคาสูง อายุการใช้งานนาน เช่น เครื่องจักร เครื่องบิน เรือเดินทะเล และรถยนต์	เป็นทรัพย์สินที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว หรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงาน
2. ระยะเวลาเช่า	ระยะเวลาเช่าแน่นอนและนาน ครอบคลุมอายุการใช้งานของทรัพย์สิน หรือไม่เกิน 10 ปี และผู้เช่าส่วนใหญ่จะซื้อทรัพย์สินนั้นเมื่อสิ้นสุดสัญญา	เป็นการเช่าในระยะสั้น อายุสัญญาจะสั้นกว่าอายุการใช้งานของทรัพย์สิน
3. ความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สิน	ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายและบำรุงรักษาทรัพย์สินที่เช่า	ผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบในการบำรุงรักษาทรัพย์สิน

¹ ธนาคารแห่งประเทศไทย (2557)

² ธนาคารแห่งประเทศไทย (2557)

	สัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease)	สัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease)
4. การยกเลิกสัญญา	ผู้เช่าบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้	ผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดเมื่อใดก็ได้ โดยบอกล่วงหน้าให้อีกฝ่ายทราบ

2. การจำแนกประเภทสาขาเช่า/เช่าซื้อตามมาตรฐานสากล

องค์การการค้าโลก (WTO) ได้กำหนดสาขาบริการโดยแบ่งเป็น 12 สาขาหลัก ซึ่งในแต่ละสาขายังมีการจำแนกออกเป็นสาขาหรือกิจกรรมย่อย โดยให้สอดคล้องกับที่ United Nation (UN) กำหนดตาม Provisional Central Product Classification (CPC) ในส่วนของสาขาเช่า/เช่าซื้อนั้น ได้จำแนกกิจกรรมย่อยไว้ตามตารางที่ 3 ตารางที่ 3: กิจกรรมภายใต้สาขาเช่า/เช่าซื้อ จำแนกตาม Provisional CPC ของ UN และ W120 ของ WTO³

กิจกรรม	รหัส CPC
A. เกี่ยวกับเรือ (Relating to ships)	83103
B. เกี่ยวกับอากาศยาน (Relating to aircraft)	83104
C. เกี่ยวกับยานพาหนะอื่นๆ (Relating to other transport equipment)	83101+83102
D. เกี่ยวกับเครื่องจักรและเครื่องมืออื่นๆ (Relating to other machinery and equipment)	83106-83109
E. บริการอื่นๆ (Other Services)	832

สำหรับการจำแนกกิจกรรมตาม UN Central Product Classification Version 2.1 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด ได้มีการจำแนกกิจกรรมย่อยภายใต้สาขาเช่า/เช่าซื้อไว้อย่างละเอียดกว่าที่ได้มีการระบุไว้ใน Provisional CPC และ W120 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

3. ลักษณะธุรกิจ/การให้บริการ

ตารางที่ 4: รูปแบบการให้บริการในสาขาเช่า/เช่าซื้อ (Mode of Supply)

รูปแบบการค้าบริการ	ตัวอย่าง
Mode 1: การให้บริการข้ามพรมแดน (Cross-Border Supply)	บริษัทในประเทศฟิลิปปินส์ให้บริการหรือควบคุมการเช่า/เช่าซื้อเรือในประเทศไทยผ่านอินเทอร์เน็ต
Mode 2: การบริโภคในต่างประเทศ (Consumption Abroad)	คนไทยเดินทางไปใช้บริการเช่ารถยนต์ในประเทศมาเลเซีย
Mode 3: การตั้งธุรกิจ (Commercial Presence)	บริษัทให้เช่าเครื่องจักรของประเทศสิงคโปร์ เข้ามาตั้งกิจการในประเทศไทย
Mode 4: การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Presence of Natural Persons)	ผู้บริหารบริษัทให้เช่าเครื่องจักรของประเทศสิงคโปร์ เข้ามาทำงานในประเทศไทยชั่วคราว

³ องค์การการค้าโลก ได้จัดทำเอกสาร MTN.GNS/W/๑๒๐ โดยจำแนกบริการออกเป็น ๑๒ สาขา ซึ่งเอกสารนี้จำแนกประเภทบริการโดยอิงกับ Central Product Classification (CPC) ของสหประชาชาติ และในการเจรจา FTA ของไทยจะใช้การจำแนกประเภทบริการตาม WTO เป็นแนวทาง

4. ภาพรวมธุรกิจบริการสาขาเช่า/เช่าซื้อในประเทศไทย

4.1 ภาพรวมธุรกิจเช่า/เช่าซื้อในประเทศไทย

สำหรับการค้าบริการสาขาเช่า การเช่ารถยนต์เป็นหนึ่งในธุรกิจหลักในประเทศไทย โดยมีมูลค่าประมาณ 51,000 ล้านบาท⁴ โดยมีทั้งการเช่าในระยะสั้น (น้อยกว่า 1 ปี) และระยะยาว (1-5 ปี) ในส่วนของการเช่าระยะสั้น สถานการณ์ของธุรกิจการเช่ารถยนต์จะขึ้นอยู่กับปริมาณของนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญ ขณะที่ลูกค้าส่วนใหญ่ของการเช่าระยะยาวเป็นบริษัทที่ต้องการจำกัดต้นทุนด้านการบริหารจัดการยานพาหนะ โดยเฉพาะบริษัทด้านการขนส่งและกลุ่มฟลีท (Fleet) ซึ่งหมายถึงธุรกิจรายใหญ่ที่ซื้อรถยนต์ตั้งแต่ 2 คันขึ้นไป การแข่งขันของธุรกิจประเภทนี้ให้เช่ารถยนต์สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายมิติ ทั้งในเชิงคุณภาพการบริการ ราคาเช่า และความหลากหลายของรถ

ธุรกิจเช่าซื้อในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการให้เช่าซื้ออุปกรณ์ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า และการเช่าซื้อรถยนต์ โดยเฉพาะการเช่าซื้อรถยนต์ทั้งใหม่และที่ใช้แล้วที่เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจประเภทนี้ ดังนั้น อุตสาหกรรมรถยนต์จึงมีอิทธิพลต่อธุรกิจประเภทนี้เป็นอย่างมาก การขยายตัวของธุรกิจเช่าซื้อจึงสัมพันธ์กับการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยอาจเกิดจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ และการทำการตลาดของบริษัทรถยนต์ เป็นต้น

4.2 จำนวนผู้ประกอบการและการลงทุนของนิติบุคคลไทยและต่างชาติในธุรกิจเช่าและเช่าซื้อในประเทศ

จากการรวบรวมข้อมูลล่าสุดในฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566 (เอกสารแนบ 2) พบว่า ประเภทธุรกิจเช่า/เช่าซื้อในประเทศไทยที่มีจำนวนผู้ประกอบการมากที่สุด ได้แก่ ธุรกิจการให้เช่าและเช่าแบบลีสซิ่งยานยนต์ชนิดนั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน โดยมีผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจำนวนทั้งสิ้น 2,142 ราย คิดเป็นร้อยละ 34 ของผู้ประกอบการให้เช่าและเช่าซื้อที่จดทะเบียนทั้งหมด นอกจากนี้ ยังพบว่า ธุรกิจการเช่า/เช่าซื้อโดยส่วนใหญ่ดำเนินการโดยนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยเป็นหลัก โดยมีเพียง 4 รายในอุตสาหกรรมการเช่า/เช่าซื้อที่มีจำนวนนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนมากกว่านิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยร้อยละ 100 ได้แก่ (1) การให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซิ่งยานยนต์ชนิดรถบรรทุก และยานยนต์หนักอื่น ๆ ที่มีการลงทุนจากสิงคโปร์และเกาหลีใต้ (2) ธุรกิจการให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งอุปกรณ์การขนส่งทางน้ำที่มีการลงทุนจากสิงคโปร์และจีน (ไต้หวัน) (3) การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรและการป่าไม้ที่มีการลงทุนจากญี่ปุ่นและจีน และ (4) การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์สำนักงานที่มีการลงทุนจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น

ในส่วนของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจการเช่าและเช่าซื้อในประเทศไทย พบว่า นิติบุคคลไทยและต่างชาติมีการลงทุนสูงสุด (หากไม่นับรวมสถิติประเภทธุรกิจที่มีได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น) ในธุรกิจให้เช่าและเช่าแบบลีสซิ่งยานยนต์ชนิดนั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน โดยคิดเป็นร้อยละ 31 ของการลงทุนทั้งหมดในอุตสาหกรรมการเช่าและเช่าซื้อในประเทศไทย ขณะที่ธุรกิจให้เช่าการให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซิ่งยานยนต์ชนิดรถบรรทุก และยานยนต์หนักอื่น ๆ มีสัดส่วนสูงเป็นอันดับสองที่ร้อยละ 5 โดยจากสถิติดังกล่าว แสดงถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมรถยนต์ต่ออุตสาหกรรมการเช่าและเช่าซื้อในประเทศไทย

⁴ ธนาคารทหารไทยธนชาติ (๒๕๖๖) ttb analytics คาคปี ๒๕๖๖ มูลค่าตลาดรถเช่าเติบโต ๑๐.๒%

4.3 รูปแบบของผู้ให้บริการในตลาดภายในประเทศสำหรับธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์

ผู้ให้บริการในธุรกิจเช่าซื้อยานยนต์ในประเทศไทยประกอบไปด้วย สถาบันการเงิน บริษัทผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ (Captive finance) และ Non-banks โดยผู้ให้บริการทั้ง 3 กลุ่มมีลักษณะที่แตกต่างกัน คือ (1) สถาบันการเงิน โดยส่วนใหญ่เป็นธนาคารพาณิชย์ สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และธุรกิจในเครือธนาคาร (Bank's subsidiaries) ทำให้ผู้ให้บริการกลุ่มนี้มีต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าผู้ให้บริการประเภทอื่น (2) Captive finance ที่เข้ามามีบทบาทในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ของไทยมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยอาศัยความได้เปรียบจากการสนับสนุนทางการเงินจากบริษัทแม่ที่เป็นค่ายรถยนต์และสร้างรายได้เปรียบเชิงกลยุทธ์จากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและทำการตลาดร่วมกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ (Dealer) ในประเทศ (3) Non-bank เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์รายย่อยที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อซึ่งให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีประมาณ 300 รายทั่วประเทศ โดย Non-banks มักเสียเปรียบด้านเงินทุนเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการประเภทอื่นๆ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ทำให้ต้องเน้นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และมีความเสี่ยงเกิดหนี้เสียสูงกว่าผู้ให้บริการกลุ่มอื่น เพราะมีฐานลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย⁵

4.4 ภาพรวมอุตสาหกรรมเช่า/เช่าซื้อยานยนต์ไทยในปัจจุบัน

อุตสาหกรรมเช่ายานยนต์มีแนวโน้มฟื้นตัวที่ดีขึ้นในปี 2565 โดยขยายตัวร้อยละ 19.6 หลังจากที่มีมูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมรถเช่าระยะสั้นลดลงร้อยละ 8.9 และระยะยาวลดลงร้อยละ 2.9 ในช่วงปี 2563 - 2564 ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องในปี 2566 ที่ร้อยละ 10.2 โดยตลาดรถเช่าระยะสั้นจะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 33.5 จากการกลับมาของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เช่ารถเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว ขณะที่ตลาดรถเช่าระยะยาวจะฟื้นตัวได้ที่ร้อยละ 5 โดยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกิจเช่ารถยนต์ระยะสั้นจำเป็นต้องพึ่งลูกค้าที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว ทำให้การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมเช่ายานยนต์ยังคงกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 35) ภูเก็ต (ร้อยละ 7) ชลบุรี (ร้อยละ 7) เชียงใหม่ (ร้อยละ 6) สุราษฎร์ธานี (ร้อยละ 5) นนทบุรี (ร้อยละ 4) สมุทรปราการ (ร้อยละ 4) ปทุมธานี (ร้อยละ 3) และระยอง (ร้อยละ 3)⁶

ในส่วนของอุตสาหกรรมเช่าซื้อยานยนต์ หน่วยงานของไทยได้มีความพยายามในการกำกับดูแลธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์/จักรยานยนต์ โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ออกประกาศเรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 เมื่อเดือน ตุลาคม 2565 และเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้บริโภคมมากขึ้นผ่านมาตรการต่าง ๆ ในการกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยสำหรับการให้เช่าซื้อรถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว และรถจักรยานยนต์ การเพิ่มอัตราส่วนลดดอกเบี้ยกรณีปิดบัญชีล่วงหน้า การลดเบี้ยปรับผิดนัดชำระค่างวด และการปรับวิธีการคิด/คำนวณหนี้ส่วนที่ขาดหลังจากการขายทอดตลาด⁷ ในขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้การประกอบธุรกิจทางการเงินบางประเภท

⁵ ศูนย์วิจัยกรุงศรี (2563) แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2563-2565: ธุรกิจเช่าซื้อยานยนต์ <https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/financial-services/Auto-Hire-Purchase/IO/io-auto-hire-purchase-20>

⁶ ธนาคารทหารไทยธนชาติ (2566) ttb analytics คาดปี 2566 มูลค่าตลาดรถเช่าเติบโต 10.2% <https://www.ttbank.com/th/newsroom/detail/ttb-analytics-expects-technological-advances-to-affect-more-than-18-million>

⁷ ไทยรัฐ (2565) ร่าง พ.ร.ฎ. ธุรกิจเช่าซื้อ...ขยายความคุ้มครองผู้บริโภค <https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-social-media/Pages/Leasing-FB-04-10-2022.aspx>

อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 พ.ศ. ... และเห็นชอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นผู้กำหนดแนวทางกำกับดูแลธุรกิจการให้เข้าซื้อและการให้เข้าแบบลิสซึ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยมีเป้าหมายเพื่อกำกับดูแลผู้ประกอบการที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลแต่ไม่รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจที่มีหน่วยงานกำกับดูแลอยู่แล้ว (อาทิ สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สหกรณ์) โดยร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับในเดือนพฤศจิกายน 2566 ซึ่งความพยายามในการกำกับดูแลธุรกิจเข้าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเข้าซื้อรถยนต์ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ เนื่องจากจะสามารถติดดอกเบียได้เพียงร้อยละ 23 จากเดิมที่เคยติดดอกเบียได้ร้อยละ 36 ถึงร้อยละ 48⁸ ทำให้ธุรกิจที่ให้สินเชื่อเริ่มชะลอการปล่อยสินเชื่อเพื่อรอความชัดเจนเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ จึงคาดว่า การขยายตัวของตลาดเข้าซื้อรถยนต์ในปี 2566 จะชะลอลดลงกว่าการบังคับใช้ มาตรการต่าง ๆ จะมีความชัดเจน⁹

ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์ที่ประกาศโดย สคบ. และร่างพระราชกฤษฎีกาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. จะมีเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันในการคุ้มครองผู้บริโภคที่จะเข้าซื้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์ แต่ขอบเขตการกำกับดูแลของทั้งสองหน่วยงานมีความแตกต่างกัน โดยหลักเกณฑ์ของ สคบ. จะกำกับดูแลในส่วนข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ขณะที่ ธปท. จะเป็นผู้กำกับดูแลเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจด้านการเงิน โดยเฉพาะในกลุ่ม Non-bank ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกายังครอบคลุมการเข้าซื้อแบบลิสซึ่งด้วย จึงครอบคลุมวัตถุประสงค์ของผู้บริโภคที่ต้องการเข้าซื้อเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเพื่อธุรกิจการค้า อย่างไรก็ตาม การกำกับดูแลในเรื่องอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยผิดนัด และรายการค่าบริการและเบี้ยปรับจะอยู่ภายใต้ขอบเขตการดำเนินงานของทั้ง สคบ. และ ธปท. ทั้งสองหน่วยงานจึงต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์ร่วมกันเพื่อให้มีความสอดคล้องภายหลังจากที่ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป

5. กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.1 กฎหมายที่เป็นการกำกับดูแลการค้าบริการสาขาเช่า/เข้าซื้อ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีดังนี้

เรื่อง	กฎหมาย
การกำกับดูแลและการออกใบอนุญาต	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา เรื่องการเช่าทรัพย์สิน และการเข้าซื้อ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 01/2551 เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้เข้าซื้อและให้เข้าแบบลิสซึ่ง โดยเป็นการกำหนดกรอบในการกำกับดูแลธุรกิจและกำหนดหลักเกณฑ์ด้านฐานะการเงินและการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถคงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์และภาระผูกพันได้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ตลอดจนสามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งการเป็นกรณีพิเศษ

⁸ ประชาชาติธุรกิจ (2566) ลิสซึ่งรายเล็กระสา ส่อทั้งธุรกิจ อ่วมต้นทุนพุ่ง-คุมดอกเบี้ย รายใหญ่จ้องซุบ <https://www.prachachat.net/finance/news-1181740>

⁹ ไทยรัฐ (2566) ธุรกิจเข้าซื้อรถยนต์ในภาวะสูญญากาศ สินเชื่อรถจักรยานยนต์ หนี้ NPL สูงถึง 37% <https://www.thairath.co.th/news/auto/news/2701423>

การเข้ามาประกอบธุรกิจ ของต่างชาติ	พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริการสาขาเช่า/เช่าซื้ออยู่ภายใต้บัญชี 3 ทำยพระราชบัญญัติ อนุญาตให้ ต่างชาติถือหุ้นไม่เกินกึ่งหนึ่ง หากต่างชาติต้องการเข้ามาลงทุนโดยถือหุ้น ข้างมาก จะต้องมาขออนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
--------------------------------------	--

5.2 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่
ควบคุมสัญญา ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม
2566 โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมจากประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับปี 2561 และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อคุ้มครองให้
ผู้บริโภคไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการเช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. กำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อ 3 ประเภท ได้แก่ รถยนต์ใหม่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 10
ต่อปี รถยนต์ใช้แล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และรถจักรยานยนต์ต้องไม่เกินร้อยละ 23 ต่อปี ทั้งนี้
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดได้ทุก ๆ 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

2. การเลิกสัญญาและการยึดรถ ให้คำนวณเฉพาะส่วนหนี้ที่ยังขาดชำระเท่านั้น ไม่สามารถเรียกเก็บ
หนี้ในอนาคตที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระได้ (ประกาศฯ ฉบับเดิมระบุว่า เจ้าหนี้เช่าซื้อสามารถหนี้ที่ยังขาดอยู่เช่าซื้อได้
โดยสามารถเรียกเก็บได้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ)

3. การขอเปิดบัญชีเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อหากผู้เช่าซื้อชำระเงินค่าเช่าซื้อ
ทั้งหมดในคราวเดียว โดยจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยในรูปแบบของขั้นบันได แบ่งได้เป็น 3 กรณี ได้แก่

2.1) หากชำระค่างวดแล้วไม่เกิน 1 ใน 3 ของค่างวดตามที่ระบุในสัญญา ให้ได้รับส่วนลด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

2.2) หากชำระค่างวดไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของค่างวดตามที่ระบุในสัญญา แต่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของ
ค่างวดตามสัญญา ให้ได้รับส่วนลดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึง
กำหนดชำระ

2.3) หากชำระค่างวดเกินกว่า 2 ใน 3 ของค่างวดตามสัญญา ให้ได้รับส่วนลดทั้งหมดของดอกเบี้ย
เช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

3. การคิดเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระ กรณีผู้เช่าซื้อชำระค่างวดล่าช้า หรือผิดนัดชำระค่างวด
ผู้ให้เช่าซื้อสามารถคิดเบี้ยปรับได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 5 ต่อปี โดยคำนวณจากยอดเงินที่ผิดนัดชำระ (ประกาศฯ
ฉบับเดิมไม่ได้ระบุยอดหนี้ผิดนัด)

4. การเรียกเก็บค่าทวงถามหนี้ ให้ผู้ให้เช่าซื้อจัดทำหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องและส่งเอกสาร
ให้ผู้เช่าซื้อด้วย เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าได้มีการดำเนินการจริง โดยกำหนดอัตราค่าทวงถามหนี้กรณีผิดนัด
ชำระหนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ คือ หากค้างชำระ 1 งวด ให้เรียกเก็บค่าทวงถามหนี้ได้
ไม่เกิน 50 บาท และหากค้างชำระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าทวงถามหนี้ได้ไม่เกิน 100 บาท ส่วนกรณี
ลงพื้นที่เพื่อติดตามทวงถามหนี้ ให้เรียกเก็บค่าทวงถามหนี้ได้ครั้งละไม่เกิน 400 บาท โดยไม่สามารถเรียกเก็บได้
ทุกครั้งที่มีการติดตามทวงถามหนี้

5. การเปลี่ยนแปลงผู้เช่าซื้อ หากผู้เช่าซื้อร้องขอให้บุคคลอื่นเข้ามาเป็นคู่สัญญาเช่าซื้อแทนตนเอง
ผู้ให้เช่าซื้อจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาเช่าซื้อได้ไม่เกิน 2,500 บาท และ
ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น

6. การให้สิทธิ์บอกเลิกสัญญา กำหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อที่มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญากับผู้เช่าซื้อใน 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) กรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่างวดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 งวด และผู้ให้เช่าซื้อหนังสือแจ้งให้มาชำระหนี้ ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน หากผู้เช่าซื้อไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ให้เช่าซื้อที่มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา หรือให้ผู้เช่าซื้อ ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ และ (2) กรณีผู้เช่าซื้อไม่ปฏิบัติตามสัญญาและเป็นเหตุสำคัญ ผู้ให้เช่าซื้อที่มีสิทธิ์ที่จะ บอกเลิกสัญญาได้

7. การถูกยกเลิกสัญญาและนำรถออกขายทอดตลาด ก่อนที่ผู้ให้เช่าซื้อจะนำรถดังกล่าวออก ประมูลขายทอดตลาด ผู้ให้เช่าซื้อต้องให้สิทธิ์ผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกัน และบุคคลที่ 3 หรือบุคคลอื่น ในการปิดบัญชี และได้รับส่วนลดดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า 50% ได้ เพื่อไม่ให้รถเข้าสู่กระบวนการขายทอดตลาด (ประกาศฯ ฉบับเดิม ให้สิทธิ์เฉพาะผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน) และหากไม่มีการใช้สิทธิ์ปิดบัญชี ผู้ให้เช่าซื้อต้องแจ้งวัน เวลา สถานที่ และราคาที่จะประมูลขายทอดตลาดให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันทราบ ไม่น้อยกว่า 15 วัน (ประกาศฯ ฉบับเดิม ระบุไว้ 7 วัน) และต้องไม่มีการปรับลดราคาประมูลขายรถลง และในกรณีที่มีการขายทอดตลาดแล้วนั้น หากจำนวนเงินที่ได้จากการประมูลบวกกับจำนวนเงินที่ผู้เช่าซื้อได้ผ่อนชำระก่อนหน้านั้นแล้วสูงกว่ามูลหนี้ตามสัญญา ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องคืนส่วนที่เกินให้ผู้เช่าซื้อ แต่หากต่ำกว่ามูลหนี้ตามสัญญา ผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดชอบหนี้ที่ขาดอยู่ โดยผู้ให้เช่าซื้อที่มีสิทธิ์เรียกเก็บค่างวดที่ขาดเฉพาะเงินต้นเท่านั้น ไม่สามารถเรียกดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดได้

5.3 ร่างกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(ร่าง) พระราชกฤษฎีกากำหนดให้การประกอบธุรกิจทางการเงินบางประเภทอยู่ภายใต้บังคับของ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 พ.ศ. ... (ยังไม่มีผลใช้บังคับ) มีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแล ธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าซื้อแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งยังไม่มีกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลเป็นการเฉพาะ ในด้านการรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจการเงินและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยร่าง พระราชกฤษฎีกาจะกำกับดูแลผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่ให้บริการเช่าซื้อและเช่าซื้อแบบลีสซิ่งรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ แต่ไม่รวมผู้ประกอบการที่มีหน่วยงานและกฎหมายกำกับดูแลเป็นการเฉพาะ เช่น ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เนื่องจากมีหน่วยงานที่เป็นผู้กำกับดูแลอยู่แต่เดิมแล้ว และไม่ครอบคลุม ผู้ประกอบการประเภทบุคคลธรรมดา นอกจากนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้อำนาจ ธปท. ในการ ดำเนินการต่าง ๆ อาทิ ประกาศอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ธุรกิจจะเรียกเก็บได้ ตรวจสอบผู้ประกอบการและสั่งให้ ระงับหรือแก้ไขการดำเนินงาน และกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม โดยเมื่อร่างพระราชกฤษฎีกา มีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อและเช่าซื้อแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ของ ธปท. ต่าง ๆ ได้แก่

- ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การแจ้งและแสดงวิธีการคำนวณค่าบริการรายปี ให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไป ทราบอย่างเหมาะสม
- เผยแพร่ข้อมูลอัตราดอกเบี้ย อัตราส่วนลด และค่าบริการต่าง ๆ ณ สำนักงานของตน หรือผ่านสื่อใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด รวมถึงรายงานข้อมูลต่อ ธปท.
- ปฏิบัติตามเกณฑ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอื่น ๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจและการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่ง
- จัดทำบัญชีเพื่อแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด
- จัดเก็บข้อมูล บัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการ สินทรัพย์ และหนี้สิน เพื่อเป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลของ ธปท.
- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่ ธปท. อาจประกาศ กำหนด เช่น หลักเกณฑ์ด้านเสถียรภาพระบบ เศรษฐกิจการเงิน ซึ่งรวมถึงการดูแลระดับหนี้ครัวเรือนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ทั้งนี้ แม้ว่าร่างพระราชกฤษฎีกาข้างต้นจะส่งผลให้ธุรกิจเช่าซื้อและเช่าซื้อแบบลีสซิ่งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์อยู่ภายใต้ พรบ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการต้องขออนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจเช่าซื้อและการเช่าซื้อแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมแต่อย่างใด โดยการเข้ามาจัดตั้งและประกอบธุรกิจของต่างชาติจะอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ภายใต้ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เช่นเดิม

6. ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการสาขาเช่า/เช่าซื้อของไทย

ประเทศไทยมีการทำความตกลงการค้าเสรีหลายฉบับทั้งในระดับพหุภาคี และทวิภาคี โดยมีขอบเขตของการเปิดตลาดการค้าบริการสาขาเช่า/เช่าซื้อภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 11 ความตกลง ได้แก่

- 1) องค์การการค้าโลก (WTO)
- 2) กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS)
- 3) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA)
- 4) ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Agreement)
- 5) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA)
- 6) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA)
- 7) ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area: AANZFTA)
- 8) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN- India Free Trade Agreement: AIFTA)
- 9) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง, จีน (ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement: AHKFTA)
- 10) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN - Japan Comprehensive Economic Partnership: AJCEP)
- 11) ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) (อยู่ระหว่างการให้สัตยาบันเพื่อให้มีผลใช้บังคับ)

โดยตารางข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการสาขาเช่า/เช่าซื้อ ภายใต้ความตกลงฯ ต่าง ๆ โดยสังเขปตามเอกสารแนบ 3

สำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน
สิงหาคม 2566

การจำแนกประเภทสาขาเช่า/เช่าซื้อตาม UN Central Product Classification Version 2.1

- 73 บริการสัญญาเช่าดำเนินงาน หรือให้เช่า โดยไม่มีผู้ควบคุม
Leasing or rental services without operator
- 731 บริการสัญญาเช่าดำเนินงานหรือให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยไม่มีผู้ควบคุม
Leasing or rental services concerning machinery and equipment without operator
- 7311 บริการสัญญาเช่าดำเนินงานหรือให้เช่าเครื่องอุปกรณ์ขนส่ง โดยไม่มีผู้ควบคุม
Leasing or rental services concerning transport equipment without operator
- 73111 บริการสัญญาเช่าดำเนินงานหรือให้เช่ารถยนต์และรถตู้ขนาดเล็ก โดยไม่มีผู้ควบคุม
Leasing or rental services concerning cars and light vans without operator
- 73112 บริการสัญญาเช่าดำเนินงานหรือให้เช่ายานยนต์ขนส่งสินค้า โดยไม่มีผู้ควบคุม
Leasing or rental services concerning goods transport motor vehicles without operator
- 73113 บริการสัญญาเช่าดำเนินงานหรือให้เช่ายานพาหนะบนระบบราง โดยไม่มีผู้ควบคุม
Leasing or rental services concerning railroad vehicles without operator
- 73114 บริการสัญญาเช่าดำเนินงานหรือให้เช่าเครื่องอุปกรณ์ขนส่งทางบกอื่น ๆ โดยไม่มีผู้ควบคุม
Leasing or rental services concerning other land transport equipment without operator
- 73115 บริการสัญญาเช่าดำเนินงานหรือให้เช่าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งทางน้ำ โดยไม่มีผู้ควบคุม
Leasing or rental services concerning vessels without operator
- 73116 บริการสัญญาเช่าดำเนินงานหรือให้เช่าเครื่องอุปกรณ์ การขนส่งทางอากาศ โดยไม่มีผู้ควบคุม
Leasing or rental services concerning aircraft without operator
- 73117 บริการสัญญาเช่าดำเนินงานหรือให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์
Leasing or rental services concerning containers
- 7312 บริการสัญญาเช่าดำเนินงานหรือให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ โดยไม่มีผู้ควบคุม
Leasing or rental services concerning other machinery and equipment without operator
- 73121 บริการสัญญาเช่าดำเนินงานหรือให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยไม่มีผู้ควบคุม
Leasing or rental services concerning agricultural machinery and equipment without operator
- 73122 บริการสัญญาเช่าดำเนินงานหรือให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง โดยไม่มีผู้ควบคุม
Leasing or rental services concerning construction machinery and equipment without operator
- 73123 บริการสัญญาเช่าดำเนินงานหรือให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สำนักงาน (ยกเว้นคอมพิวเตอร์) โดยไม่มีผู้ควบคุม
Leasing or rental services concerning office machinery and equipment (except computers) without operator
- 73124 บริการสัญญาเช่าดำเนินงานหรือให้เช่าคอมพิวเตอร์ โดยไม่มีผู้ควบคุม
Leasing or rental services concerning computers without operator
- 73125 บริการสัญญาเช่าดำเนินงานหรือให้เช่าอุปกรณ์โทรคมนาคม โดยไม่มีผู้ควบคุม
Leasing or rental services concerning telecommunications equipment without operator
- 73129 บริการสัญญาเช่าดำเนินงานหรือให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น โดยไม่มีผู้ควบคุม
Leasing or rental services concerning other machinery and equipment without operator n.e.c.

- 732 บริการสัญญาเช่าดำเนินงานหรือให้เช่าสินค้าอื่น ๆ
Leasing or rental services concerning other goods
- 73210 บริการสัญญาเช่าดำเนินงานหรือให้เช่าโทรทัศน์ วิทยุ เครื่องบันทึกเทปวิดีโอ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และอุปกรณ์ประกอบ
Leasing or rental services concerning televisions, radios, video cassette recorders and related equipment and accessories
- 73220 บริการสัญญาเช่าดำเนินงานหรือให้เช่าสื่อบันทึกเสียงและภาพ
Leasing or rental services concerning videotapes and disks
- 73230 บริการสัญญาเช่าดำเนินงานหรือให้เช่าและของใช้ในครัวเรือนอื่น ๆ
Leasing or rental services concerning furniture and other household appliances
- 73240 บริการสัญญาเช่าดำเนินงานหรือให้เช่าเครื่องอุปกรณ์เพื่อนันทนาการและการกีฬา
Leasing or rental services concerning pleasure and leisure equipment
- 73250 บริการสัญญาเช่าดำเนินงานหรือให้เช่าผ้าชนิดที่ใช้ในครัวเรือน
Leasing or rental services concerning household linen
- 73260 บริการสัญญาเช่าดำเนินงานหรือให้เช่าสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย และรองเท้า
Leasing or rental services concerning textiles, clothing and footwear
- 73270 บริการสัญญาเช่าดำเนินงานหรือให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้ด้วยตนเอง
Leasing or rental services concerning do-it-yourself machinery and equipment
- 73290 บริการสัญญาเช่าดำเนินงานหรือให้เช่าสินค้าอื่น ๆ ซึ่งมีได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
Leasing or rental services concerning other goods n.e.c.
- 733 บริการดูแลสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน
Licensing services for the right to use intellectual property and similar products
- 7331 บริการดูแลสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล
Licensing services for the right to use computer software and databases
- 73311 บริการดูแลสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
Licensing services for the right to use computer software
- 73312 บริการดูแลสิทธิในการใช้ฐานข้อมูล
Licensing services for the right to use databases
- 73320 บริการดูแลสิทธิในการใช้ต้นฉบับด้านความบันเทิง วรรณกรรม หรือศิลปะ
Licensing services for the right to use entertainment, literary or artistic originals
- 73330 บริการดูแลสิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์วิจัยและพัฒนา
Licensing services for the right to use R&D products
- 73340 บริการดูแลสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าและแฟรนไชส์
Licensing services for the right to use trademarks and franchises
- 73350 บริการดูแลสิทธิในการสำรวจและการประเมินแร่
Licensing services for the right to use mineral exploration and evaluation
- 73390 บริการดูแลสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ
Licensing services for the right to use other intellectual property products

ข้อมูลสถิติผู้ประกอบการเช่าและเช่าซื้อในประเทศไทยในปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566)

เอกสารแนบ 2

รหัสดูธุรกิจ (DBD)	ประเภทกิจกรรม	จำนวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียน (ราย)	มูลค่าการลงทุนรวม (ล้านบาท)	นิติบุคคลสัญชาติไทย (ราย)	มูลค่าการลงทุน (ล้านบาท)	นิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุน (ราย)	มูลค่าการลงทุน (ล้านบาท)	สัดส่วนการลงทุนจากไทย (ร้อยละ)	สัดส่วนการลงทุนจากต่างชาติ (ร้อยละ)	ประเทศที่มาของการลงทุน (3 อันดับแรก)						
										อันดับ 1	สัดส่วน (ร้อยละ)	อันดับ 2	สัดส่วน (ร้อยละ)	อันดับ 3	สัดส่วน (ร้อยละ)	
1	77100	การให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซิงยานยนต์	1	2	1	2	0	0	100.00	0	ไทย	100	-	-	-	-
2	77101	การให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซิงยานยนต์ชนิดนั่งส่วนบุคคล รถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน	2142	27,119	1,833	19,030	309	8,090	70.17	29.83	ไทย	83.70	ญี่ปุ่น	14.58	รัสเซีย	0.46
3	77109	การให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซิงยานยนต์ชนิดรถบรรทุก และยานยนต์หนักอื่นๆ	362	4,828	335	2,234	27	2,594	46.27	53.73	ไทย	68.55	จีน	14.64	เกาหลีใต้	6.75
4	77210	การให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซิงสินค้าเพื่อการนันทนาการและการกีฬา	218	1,031	121	684	97	348	66.29	33.71	ไทย	87.38	ฝรั่งเศส	2.37	อังกฤษ	1.45
5	77220	การให้เช่าและวิธีตีพิมพ์และแผ่นดิสก์	25	430	25	430	0	0	100.00	0	ไทย	100	-	-	-	-
6	77291	การให้เช่าหนังสือ	2	15	2	15	0	0	100.00	0	ไทย	100	-	-	-	-
7	77299	การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมีได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	866	18,292	680	19,437	185	1,339	93.18	6.82	ไทย	96.10	สิงคโปร์	2.62	ญี่ปุ่น	0.17
8	77301	การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิงอุปกรณ์การขนส่งทางบก (ยกเว้นยานยนต์)	129	846	86	713	43	133	84.28	15.72	ไทย	93.24	รัสเซีย	1.61	ฝรั่งเศส	1.48
9	77302	การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิงอุปกรณ์การขนส่งทางน้ำ	102	647	57	257	45	390	39.71	60.29	ไทย	80.30	สิงคโปร์	8.15	จีน (ไต้หวัน)	3.40
10	77303	การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิงอุปกรณ์การขนส่งทางอากาศ	28	1,654	25	1,639	3	15	99.08	0.92	ไทย	99.76	สิงคโปร์	0.24	อังกฤษ	0.00
11	77304	การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิงเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรและการป่าไม้	151	446	147	68	4	378	15.7	84.83	ญี่ปุ่น	83.48	ไทย	15.86	จีน	0.55
12	77305	การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา	760	4,303	718	3,118	42	1,185	72.47	27.53	ไทย	89.15	ญี่ปุ่น	6.40	สิงคโปร์	2.53
13	77306	การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิงเครื่องจักรและอุปกรณ์สำนักงาน	271	2,941	247	813	23	2,128	27.66	72.34	สหรัฐอเมริกา	62.76	ไทย	33.94	ญี่ปุ่น	1.88
14	77309	การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิงเครื่องจักรอุปกรณ์ และสินค้าที่จับต้องได้อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	747	22,428	659	18,175	87	4,523	81.04	18.96	ไทย	93.41	สหรัฐอเมริกา	2.14	สิงคโปร์	2.11
15	77400	การให้เช่าแบบลีสซิงผลิตภัณฑ์ที่มีสินทรัพย์ทางปัญญา และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันยกเว้นงานที่มีลิขสิทธิ์	505	3,724	457	3,505	48	219	94.13	5.87	ไทย	97.62	กัมพูชา	0.39	จีน	0.37
16	77409	บริการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษอื่น ๆ	36	176	31	164	5	12	93.17	6.83	ไทย	96.91	สิงคโปร์	1.14	จีน	0.84

ตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการสาขาเช่า/เช่าซื้อโดยไม่มีผู้ดำเนินงาน (Rental/Leasing Services without Operators) ของไทยโดยสังเขป **เอกสารแนบ 3**

กิจกรรม	กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ								
	WTO	ASEAN (AFAS 10 th Package)	TAFTA	TCFTA	ACFTA (3 rd Package)	JTEPA	AKFTA, AANZFTA, AHKFTA, AJCEP	AIFTA	RCEP
	(1) การให้บริการข้ามพรมแดน		(2) การบริการในต่างประเทศ		(3) การจัดตั้งธุรกิจ		(4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา		
Relating to ships: Leasing or rental services concerning vessels (CPC 83103)	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 49 ของทุน จดทะเบียน ผู้ถือหุ้น ต่างชาติต้องไม่เกิน กึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้น ทั้งหมด 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องไม่เกิน กึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้น ได้ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่ง ของผู้ถือหุ้น ทั้งหมด 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน
Relating to ships: Leasing or rental services concerning non-Thai flag vessels without operator (CPC Version 1.1: 73115) This subclass does not include: - leasing, renting or hiring services concerning vessels for coastal and transoceanic water transport with operator, 65130. - leasing, renting or hiring services concerning cabotage	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 70 ของทุน จดทะเบียน และ ดำเนินการใน ลักษณะของการร่วม ทุนกับบุคคล/ นิติบุคคลไทยเท่านั้น 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 70 ของทุน จดทะเบียนใน บริษัทจำกัด และ ดำเนินการใน ลักษณะของการร่วม ทุนกับนิติบุคคลไทย เท่านั้น 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 51 ในการร่วมทุน และดำเนินการในลักษณะ ของการร่วมทุนกับนิติบุคคล ไทยเท่านั้น 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน

กิจกรรม	กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ								
	WTO	ASEAN (AFAS 10 th Package)	TAFTA	TCFTA	ACFTA (3 rd Package)	JTEPA	AKFTA, AANZFTA, AHKFTA, AJCEP	AIFTA	RCEP
and inland water vessels with operator, 65230. - leasing, renting or hiring services concerning pleasure craft, 73240.									
Relating to other transport equipment: Private car (CPC 83101)	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4) ไม่ผูกพัน
Relating to other transport equipment: Leasing or rental services concerning space transport without operator	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน และดำเนินการในลักษณะของการร่วมทุนกับบุคคล/นิติบุคคลไทยเท่านั้น 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทจำกัด และดำเนินการในลักษณะของการร่วมทุนกับนิติบุคคลไทยเท่านั้น 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน
Relating to other machinery and equipment: - Agricultural	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ผูกพันเฉพาะบริษัทจำกัด	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 49 ของ	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 49 ของ	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 49 ของ	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 49 ของ	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 49 ของ

กิจกรรม	กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ								
	WTO	ASEAN (AFAS 10 th Package)	TAFTA	TCFTA	ACFTA (3 rd Package)	JTEPA	AKFTA, AANZFTA, AHKFTA, AJCEP	AIFTA	RCEP
machinery and equipment without operator (CPC 83106) - Construction machinery and equipment without operator (CPC 83107) - Office machinery and equipment (incl. computer) without operator (CPC 83108) - Other machinery and equipment without operator (CPC 83109)	ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 49 4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV ¹⁰ (b) ICT ¹¹	ทุนจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV (b) ICT			ทุนจดทะเบียนในบริษัท จำกัด ผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV (b) ICT	ทุนจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV (b) ICT	ทุนจดทะเบียนในบริษัท จำกัด ผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV (b) ICT		ทุนจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4) ไม่ผูกพัน
Computer server (CPC Version 1.1: 73124)	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน และดำเนินการในลักษณะของการร่วมทุนกับบุคคล/นิติบุคคลไทยเท่านั้น 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนในบริษัท จำกัด และดำเนินการในลักษณะของการร่วมทุนกับนิติบุคคลไทยเท่านั้น 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน

¹⁰ Business Visitor (BV) – อนุญาตให้พำนักได้ 90 วัน (และต่ออายุได้ 1 ปี โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เฉพาะใน AFAS, TAFTA, JTEPA, ACFTA, TCFTA, AKFTA, AIFTA)

¹¹ Intra-corporate Transferee (ICT) – ผูกพันเฉพาะผู้จัดการ ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ จะต้องได้รับการจ้างจากบริษัทตั้งถิ่นฐานนอกประเทศไทยอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ขอเข้าประเทศและมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางานกำหนด อนุญาตให้พำนักได้ 1 ปี และต่ออายุได้ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี ยกเว้น ความตกลง TAFTA อนุญาตให้พำนักได้ 1 ปี และต่ออายุได้ 5 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี

กิจกรรม	กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ								
	WTO	ASEAN (AFAS 10 th Package)	TAFTA	TCFTA	ACFTA (3 rd Package)	JTEPA	AKFTA, AANZFTA, AHKFTA, AJCEP	AIFTA	RCEP
Leasing or rental services concerning pleasure and leisure equipment (CPC 83204)	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทจำกัด ผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4) ไม่ผูกพัน
Leasing or rental services concerning furniture (CPC Version 1.1: 73230)	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน และดำเนินการในลักษณะของการร่วมทุนกับบุคคล/นิติบุคคลไทยเท่านั้น 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทจำกัด และดำเนินการในลักษณะของการร่วมทุนกับนิติบุคคลไทยเท่านั้น 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทจำกัด ผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน

ตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดบริการสาขาบริการสาขาเช่า/เช่าซื้อโดยไม่มีผู้ดำเนินงานของประเทศคู่เจรจาโดยสังเขป

กิจกรรม	กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ									
	TAFTA	TCFTA	ACFTA (3 rd Package)	JTEPA	AKFTA	AUS AANZFTA	NZ AANZFTA	AIFTA	AHKFTA	AJCEP
	1) การให้บริการข้ามพรมแดน		2) การบริการในต่างประเทศ			3) การจัดตั้งธุรกิจ		4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา		
Relating to Ships (83103)	Excluding Cabotage, Intrastate and offshore trade 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่มีข้อจำกัด	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ผู้ให้บริการต่างชาติที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถถือหุ้นได้ทั้งหมด 4) ผูกพันเฉพาะ (a) ICT ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญ: 3 ปี (b) CSS: 90 วัน (c) Installers and Servicers: 90 วัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่มีข้อจำกัด	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT ระดับผู้จัดการ ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ: 3 ปี (c) Service Salesperson: 90 วัน (d) CSS: 1 ปี	Excluding Cabotage, Intrastate and offshore trade 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผูกพันเฉพาะ (a) ICT: ผู้จัดการ ผู้บริหาร 4 ปี/ผู้เชี่ยวชาญ 2 ปี (b) Independent Executive: 2 ปี (c) BV: ตัวแทน ผู้ให้บริการ 6 เดือน* เข้าร่วมการประชุม 3 เดือน และนักลงทุน 3 เดือน (d) CSS: 2 ปี (e) Spouse: ตามที่คู่สมรสได้รับอนุญาต (ยกเว้น BV)	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผูกพัน (a) BV: 90 วัน (b) ICT: ระดับผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญ 3 ปี (c) CSS: Installer 30 วัน (d) IP: ไม่เกิน 1 ปี และต้องผ่านการทดสอบ ENTs	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผูกพัน (a) BV: 90 วัน (b) ICT: ระดับผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญ: 1 ปี*	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่มีข้อจำกัด
Relating to Aircraft (83104)	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่มีข้อจำกัด	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV (b) ICT: 2 ปี*	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ผู้ให้บริการต่างชาติที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถถือหุ้นได้	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) สัดส่วนหุ้นต่างชาติต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน และ	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผูกพันเฉพาะ (a) ICT: ผู้จัดการ ผู้บริหาร 4 ปี/	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT: ระดับ	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่ผูกพัน

* สามารถต่ออายุได้

กิจกรรม	กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ									
	TAFTA	TCFTA	ACFTA (3 rd Package)	JTEPA	AKFTA	AUS AANZFTA	NZ AANZFTA	AIFTA	AHKFTA	AJCEP
	1) การให้บริการข้ามพรมแดน		2) การบริโภคในต่างประเทศ			3) การจัดตั้งธุรกิจ		4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา		
			ทั้งหมด 4) ผู้กั้นเฉพาะ (a) ICT ผู้บริหาร ผู้จัดการ และ ผู้เชี่ยวชาญ: 3 ปี (b) CSS: 90 วัน (c) Installers and Servicers: 90 วัน		ตัวแทนจะต้อง ถือสัญชาติเกาหลี 4) ผู้กั้นเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT ระดับ ผู้จัดการ ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ: 3 ปี (c) Service Salesperson: 90 วัน (d) CSS: 1 ปี	ผู้เชี่ยวชาญ 2 ปี (b) Independent Executive: 2 ปี (c) BV: ตัวแทนผู้ ให้บริการ 6 เดือน* เข้าร่วมการประชุม 3 เดือน และ นักลงทุน 3 เดือน (d) CSS: 2 ปี (e) Spouse: ตามที่ คู่สมรสได้รับอนุญาต (ยกเว้น BV)	ผู้บริการ ผู้จัดการ และ ผู้เชี่ยวชาญ 3 ปี (c) CSS: Installer 30 วัน (d) IP: ไม่เกิน 1 ปี และต้อง ผ่านการทดสอบ ENT			
Relating to other transport equipment (83101,83102, 83105)	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่มีข้อจำกัด	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ผู้ให้บริการต่างชาติ ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สามารถถือหุ้นได้ ทั้งหมด 4) ผู้กั้นเฉพาะ (a) ICT ผู้บริหาร ผู้จัดการ และ ผู้เชี่ยวชาญ: 3 ปี (b) CSS: 90 วัน (c) Installers and Servicers: 90 วัน	<u>ไม่รวมถึงเรือและ เครื่องบิน</u> 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่มีข้อจำกัด	<u>ไม่ผูกพันบริการ ขนส่งสินค้า (83102) และผู้กั้น เฉพาะบริการขนส่ง ทางบกที่มีผู้โดยสาร น้อยกว่า 15 คน (83105)</u> 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผู้กั้นเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT ระดับ ผู้จัดการ ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ: 3 ปี (c) Service Salesperson: 90 วัน (d) CSS: 1 ปี	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผู้กั้นเฉพาะ (a) ICT: ผู้จัดการ ผู้บริหาร 4 ปี/ ผู้เชี่ยวชาญ 2 ปี (b) Independent Executive: 2 ปี (c) BV: ตัวแทนผู้ ให้บริการ 6 เดือน* เข้าร่วมการประชุม 3 เดือน และ นักลงทุน 3 เดือน (d) CSS: 2 ปี (e) Spouse: ตามที่ คู่สมรสได้รับอนุญาต (ยกเว้น BV)	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผู้กั้นเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT: ระดับ ผู้บริการ ผู้จัดการ และ ผู้เชี่ยวชาญ 3 ปี (c) CSS: Installer 30 วัน (d) IP: ไม่เกิน 1 ปี และต้อง ผ่านการทดสอบ ENTs	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	<u>ไม่ผูกพันบริการ ขนส่งทางบก (83105)</u> <u>ไม่รวมถึงบริการ ที่เกี่ยวข้องกับ การขนส่งทาง อากาศ</u> 1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผู้กั้น (a) BV: 90 วัน (b) ICT: ระดับ ผู้จัดการ ผู้บริหาร และ ผู้เชี่ยวชาญ: 1 ปี*	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่มีข้อจำกัด

กิจกรรม	กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ									
	TAFTA	TCFTA	ACFTA (3 rd Package)	JTEPA	AKFTA	AUS AANZFTA	NZ AANZFTA	AIFTA	AHKFTA	AJCEP
	1) การให้บริการข้ามพรมแดน		2) การบริโภคในต่างประเทศ		3) การจัดตั้งธุรกิจ			4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา		
Relating to other machinery and equipment (83106-83109)	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่มีข้อจำกัด	agricultural machinery and equipment (CPC 83106) construction machinery and equipment (CPC 83107) 1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV (b) ICT: 2 ปี*	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ผู้ให้บริการต่างชาติที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐสามารถถือหุ้นได้ทั้งหมด 4) ผูกพันเฉพาะ (a) ICT ผู้บริหาร ผู้จัดการ และ ผู้เชี่ยวชาญ: 3 ปี (b) CSS: 90 วัน (c) Installers and Servicers: 90 วัน	ไม่รวมเครื่องใช้ในบ้านและเครื่องใช้ส่วนบุคคล 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่มีข้อจำกัด	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT ผู้จัดการ ผู้บริหาร และ ผู้เชี่ยวชาญ: 3 ปี (c) Service Salesperson: 90 วัน (d) CSS: 1 ปี	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผูกพันเฉพาะ (a) ICT: ผู้จัดการ ผู้บริหาร 4 ปี/ ผู้เชี่ยวชาญ 2 ปี (b) Independent Executive: 2 ปี (c) BV: ตัวแทนผู้ให้บริการ 6 เดือน* เข้าร่วมการประชุม 3 เดือน และ นักลงทุน 3 เดือน (d) CSS: 2 ปี (e) Spouse: ตามที่ คู่สมรสได้รับอนุญาต (ยกเว้น BV)	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	ไม่รวมถึงอุปกรณ์ด้านการขนส่ง 1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผูกพัน (a) BV: 90 วัน (b) ICT: ระดับผู้จัดการ ผู้บริหาร และ ผู้เชี่ยวชาญ: 1 ปี*	ไม่รวมถึงเรือและเครื่องบิน 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่มีข้อจำกัด
Leasing or rental services concerning personal or household goods (CPC 832)	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT ผู้จัดการ ผู้บริหาร และ ผู้เชี่ยวชาญ: 3 ปี (c) Service Salesperson: 90 วัน (d) CSS: 1 ปี	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน

กิจกรรม	ASEAN (10 th AFAS Package)									
	บรูไน	กัมพูชา	อินโดนีเซีย	สปป.ลาว	มาเลเซีย	เมียนมา	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	เวียดนาม	
	1) การให้บริการข้ามพรมแดน			2) การบริการในต่างประเทศ		3) การจัดตั้งธุรกิจ		4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา		
Relating to ships (83103)	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 70 4) ผู้กักเฉพาะ ICT: 3 ปี*	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน ร้อยละ 70 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผู้กักเฉพาะ (a) BV: 30 วัน (b) ICT (ผู้จัดการทั่วไป/ผู้จัดการ/ผู้เชี่ยวชาญ) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุใน VISA	ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำภายในประเทศ 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) เฉพาะในรูปแบบของ Representative Office หรือ ผู้ทำหน้าที่เป็น agent ต้องถือสัญชาติมาเลเซีย 4) ผู้กักเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT: 10 ปี	ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำระหว่างประเทศ 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ลูกเรือขึ้นฝั่งได้ระหว่างที่เรือจอดอยู่เท่านั้น	ที่เกี่ยวข้องกับ การขนส่งทางน้ำระหว่างประเทศ 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 40 และ จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล 4) ผู้กักเฉพาะ (a) BV: 59 วัน* (b) ICT: 1 ปี*	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผู้กักเฉพาะ ICT: ไม่เกิน 2 ปี*	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) การร่วมทุน ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 70 4) ไม่ผูกพัน
Relating to aircraft (CPC 83104)	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผู้กักเฉพาะ (a) ICT: ไม่เกิน 3 ปี (b) Service Sales Person: 90 วัน (c) ผู้รับผิดชอบการจัดตั้งธุรกิจ: 90 วัน	

* สามารถต่ออายุได้

กิจกรรม	ASEAN (10 th AFAS Package)								
	บรูไน	กัมพูชา	อินโดนีเซีย	สปป.ลาว	มาเลเซีย	เมียนมา	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	เวียดนาม
	1) การให้บริการข้ามพรมแดน			2) การบริโภคในต่างประเทศ		3) การจัดตั้งธุรกิจ		4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา	
Relating to other transport equipment (CPC 83101 + 83102 + 83105)	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้ ไม่เกินร้อยละ 70 4) ผู้กพันธเฉพาะ ICT: 3 ปี*	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่ผู้กพันธ	1) ไม่ผู้กพันธ 2) ไม่ผู้กพันธ 3) ไม่ผู้กพันธ 4) ไม่ผู้กพันธ	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือ หุ้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 49 4) ไม่ผู้กพันธ	ผู้กพันธเฉพาะ Leasing or rental services concerning goods transport without operator (CPC 83102) 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) เฉพาะในรูปแบบของ Representative Office หรือผู้ทำหน้าที่เป็น agent ต้องถือสัญชาติ มาเลเซีย โดยต่างชาติถือ หุ้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 4) ผู้กพันธเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT: 10 ปี	1) ไม่ผู้กพันธ 2) ไม่ผู้กพันธ 3) ไม่ผู้กพันธ 4) ไม่ผู้กพันธ	Leasing or rental services concerning cargo vans for the transport of agricultural goods wherein the purpose of such operation must be directly connected with the cultivation of a farm (CPC 83102) 1) ไม่ผู้กพันธ 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้ได้ ร้อยละ 70 4) ไม่ผู้กพันธ	1) ไม่อนุญาตให้มีการ ให้บริการข้ามพรมแดน ในการเช่ารถยนต์ ส่วนตัว การขนส่งสินค้า โดยยานพาหนะและ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ขนส่ง อื่นๆ โดยไม่มี ผู้ดำเนินการสัญชาติ สิงคโปร์อันมีจุดประสงค์ เพื่อการใช้งานพาหนะ ในสิงคโปร์ 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผู้กพันธเฉพาะ ICT: ไม่เกิน 2 ปี*	Leasing or rental services concerning private cars without operator for personal purpose only (CPC 83101) 1) ไม่ผู้กพันธ 2) ไม่ผู้กพันธ 3) ไม่ผู้กพันธ 4) ไม่ผู้กพันธ
Relating to other machinery and equipment (CPC 83106 - 83109)	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้ ไม่เกินร้อยละ 70 4) ผู้กพันธเฉพาะ ICT: 3 ปี*	Agricultural machinery and equipment without operator (CPC: 83106) Studio recording equipment (CPC 83109) Other machinery and	1) ไม่ผู้กพันธ 2) ไม่ผู้กพันธ 3) ไม่ผู้กพันธ 4) ไม่ผู้กพันธ	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผู้กพันธเฉพาะ (a) BV: 30 วัน (b) ICT (ผู้จัดการทั่วไป/ ผู้จัดการ/ ผู้เชี่ยวชาญ) เงื่อนไขเป็นไป ตามที่ระบุใน VISA	Leasing or rental services concerning construction machinery and equipment without operator (CPC 83107) 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) เฉพาะในรูปแบบของ Representative Office หรือผู้ทำหน้าที่เป็น agent ต้องมีสัญชาติ มาเลเซีย โดยต่างชาติถือ หุ้ได้ร้อยละ 70	Rental and leasing of studio recording equipment (CPC 83109) 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต้องดำเนินการ ตามกฎระเบียบ ภายในประเทศ 4) ตามกฎหมาย ภายในประเทศ	ยกเว้นเครื่องจักรและ อุปกรณ์สำหรับการ ก่อสร้าง 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้ได้ ร้อยละ 70 4) ผู้กพันธเฉพาะ (a) BV: 59 วัน* (b) ICT: 1 ปี*	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผู้กพันธเฉพาะ ICT: ไม่เกิน 2 ปี*	Leasing and rental services relating to other machinery and equipment (CPC 83109) 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้ ได้ร้อยละ 70 4) ผู้กพันธเฉพาะ (a) ICT: 3 ปี (b) Service Sales

กิจกรรม	ASEAN (10 th AFAS Package)								
	บรูไนฯ	กัมพูชา	อินโดนีเซีย	สปป.ลาว	มาเลเซีย	เมียนมา	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	เวียดนาม
	1) การให้บริการข้ามพรมแดน			2) การบริโภคในประเทศ		3) การจัดตั้งธุรกิจ		4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา	
		<p>equipment without operator (CPC: 83109)</p> <p>1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผู้กักตุนเฉพาะ (a) BV: 30 วัน* (b) ICT: 2 ปี* (c) CSS: 2 ปี* (d) ผู้จัดตั้งธุรกิจ</p> <p>Leasing or rental services concerning construction machinery and equipment without operator (CPC 83107)</p> <p>1) ไม่ผู้กักตุน 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผู้กักตุนเฉพาะ (a) BV: 30 วัน* (b) ICT: 2 ปี* (c) CSS: 2 ปี* (d) ผู้จัดตั้งธุรกิจ</p>			<p>4) ผู้กักตุนเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT: 10 ปี</p> <p>Leasing or rental services concerning other machinery and equipment without operator (CPC 83109)</p> <p>1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 51 4) ผู้กักตุนเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT: 10 ปี</p>				<p>Person: 90 วัน (c) ผู้รับผิดชอบการจัดตั้งธุรกิจ: 90 วัน</p> <p><u>ไม่รวมสาขาที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง น้ำมัน และอุปกรณ์สื่อสาร</u></p> <p>1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผู้กักตุนเฉพาะ (a) ICT: 3 ปี (b) Service Sales Person: 90 วัน (c) ผู้จัดตั้งธุรกิจ: 90 วัน</p>

กิจกรรม	ASEAN (10 th AFAS Package)								
	บรูไนฯ	กัมพูชา	อินโดนีเซีย	สปป.ลาว	มาเลเซีย	เมียนมา	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	เวียดนาม
	1) การให้บริการข้ามพรมแดน			2) การบริโภคในต่างประเทศ		3) การจัดตั้งธุรกิจ		4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา	
Rental/Leasing services concerning personal and household goods (CPC 832)	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้่นได้ร้อยละ 70 4) ผู้กัณฑ์เฉพาะ ICT: 3 ปี*	1) ไม่ผู้กัณฑ์ 2) ไม่ผู้กัณฑ์ 3) ไม่ผู้กัณฑ์ 4) ไม่ผู้กัณฑ์	<u>Rental services concerning video tapes (CPC 83202)</u> 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้่นได้ ร้อยละ 70 4) ไม่ผู้กัณฑ์	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่ผู้กัณฑ์	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) เฉพาะในรูปแบบของ Representative Office หรือผู้ทำหน้าทึ่เป็น agent ต้องมีสัญชาติมาเลเซีย โดยต่างชาติถือหุ้่นได้ ร้อยละ 70 4) ผู้กัณฑ์เฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT: 10 ปี	<u>Televisions, radios, video cassette recorders and related equipment and accessories (CPC 83201)</u> <u>Leasing or rental services concerning video tapes (CPC 83202)</u> 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่ผู้กัณฑ์ <u>Leasing and rental services concerning pleasure and leisure equipment (CPC 83204)</u> 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต้องร่วมทุนกับ บุคคล/นิติบุคคล เมียนมา ต่างชาติ ถือหุ้่นได้ร้อยละ 70 4) ไม่ผู้กัณฑ์	<u>Leasing or rental services concerning televisions, radios, video cassette recorders, and related equipment and accessories (CPC 83201)</u> 1) ไม่ผู้กัณฑ์ 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้่นได้ ร้อยละ 70 4) ผู้กัณฑ์เฉพาะ (a) BV: 59 วัน* (b) ICT: 1 ปี*	เครื่องใช้ส่วนบุคคล และภายในบ้าน 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผู้กัณฑ์เฉพาะ ICT: 2 ปี*	<u>Leasing or rental services concerning furniture and other household appliances (CPC 83203)</u> 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่ผู้กัณฑ์

กิจกรรม	RCEP (ASEAN)								
	บรูไนฯ	กัมพูชา	อินโดนีเซีย	สปป.ลาว	มาเลเซีย	เมียนมา	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	เวียดนาม
	1) การให้บริการข้ามพรมแดน			2) การบริการในต่างประเทศ		3) การจัดตั้งธุรกิจ		4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา	
Relating to Ships (83103)	เปิดตลาดแบบ Negative List 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่มีผู้กีดกัน	1) ไม่มีผู้กีดกัน 2) ไม่มีผู้กีดกัน 3) ไม่มีผู้กีดกัน 4) ไม่มีผู้กีดกัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 60 4) ผู้กีดกันเฉพาะ (a) BV: 60 วัน* (b) ICT ผู้บริหาร ผู้จัดการ และ ผู้เชี่ยวชาญ: 2 ปี* โดยจะต้องผ่าน ENT	1) ไม่มีผู้กีดกัน 2) ไม่มีผู้กีดกัน 3) ไม่มีผู้กีดกัน 4) ไม่มีผู้กีดกัน	เปิดตลาดแบบ Negative List ไม่รวมที่เกี่ยวข้องกับขนส่งทางทะเล 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต้องจัดตั้งสำนักงานตัวแทน 4) ผู้กีดกันเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT ผู้จัดการ อาวุโส และ ผู้เชี่ยวชาญ: 2 ปี* (c) Installers or Maintainers (90 วัน)	ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำระหว่างประเทศ 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต้องร่วมทุนกับบุคคล/นิติบุคคล เมียนมา โดยต่างชาติถือหุ้นได้ร้อยละ 70 4) ไม่มีผู้กีดกัน	เช่าเรือโดยไม่มีลูกเรือ (1) ไม่มีข้อจำกัด (2) ไม่มีข้อจำกัด (3) ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 40 (4) ไม่มีผู้กีดกัน	เปิดตลาดแบบ Negative List 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผู้กีดกันเฉพาะ ICT ผู้บริหาร ผู้จัดการ และ ผู้เชี่ยวชาญ: 3 ปี*	1) ไม่มีผู้กีดกัน 2) ไม่มีผู้กีดกัน 3) ไม่มีผู้กีดกัน 4) ไม่มีผู้กีดกัน
Relating to Aircraft (83104)	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) จะต้องจัดตั้งสำนักงานตัวแทน และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4) ผู้กีดกันเฉพาะ ICT ผู้บริหาร และ ผู้จัดการ: 3 ปี*	1) ไม่มีผู้กีดกัน 2) ไม่มีผู้กีดกัน 3) ไม่มีผู้กีดกัน 4) ไม่มีผู้กีดกัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่มีผู้กีดกัน	1) ไม่มีผู้กีดกัน 2) ไม่มีผู้กีดกัน 3) ไม่มีผู้กีดกัน 4) ไม่มีผู้กีดกัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต้องจัดตั้งสำนักงานตัวแทน 4) ผู้กีดกันเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT ผู้จัดการ อาวุโส และ ผู้เชี่ยวชาญ: 2 ปี* (c) Installers or Maintainers (90 วัน)	เช่าเครื่องบินโดยไม่มีลูกเรือ 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต้องดำเนินการตามกฎระเบียบภายในประเทศ 4) ไม่มีผู้กีดกัน	เช่าเครื่องบินโดยไม่มีลูกเรือ 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) สัญญาเช่าจะต้องได้รับอนุมัติ 4) ผู้กีดกันเฉพาะ (a) BV: 30 วัน* (b) ICT ผู้บริหาร ผู้จัดการ และ ผู้เชี่ยวชาญ: 30 วัน*	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่มีผู้กีดกัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผู้กีดกันเฉพาะ (a) ICT ผู้บริหาร ผู้จัดการ และ ผู้เชี่ยวชาญ: 3 ปี* (b) Service Sales Person: 90 วัน (c) ผู้จัดตั้งธุรกิจ: 90 วัน
Relating to other transport equipment (CPC 83101 +)	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่มีผู้กีดกัน	1) ไม่มีผู้กีดกัน 2) ไม่มีผู้กีดกัน 3) ไม่มีผู้กีดกัน 4) ไม่มีผู้กีดกัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่มีผู้กีดกัน	1) ไม่มีผู้กีดกัน 2) ไม่มีผู้กีดกัน 3) ไม่มีผู้กีดกัน 4) ไม่มีผู้กีดกัน	Leasing or rental services concerning goods transport	1) ไม่มีผู้กีดกัน 2) ไม่มีผู้กีดกัน 3) ไม่มีผู้กีดกัน 4) ไม่มีผู้กีดกัน	1) ไม่มีผู้กีดกัน 2) ไม่มีผู้กีดกัน 3) ไม่มีผู้กีดกัน 4) ไม่มีผู้กีดกัน	1) อนุญาตให้นำมาใช้ในการขนส่ง 2) ไม่มีข้อจำกัด	Relating to rail transport equipment (CPC 83105)

* สามารถต่ออายุได้

กิจกรรม	RCEP (ASEAN)								
	บรูไนฯ	กัมพูชา	อินโดนีเซีย	สปป.ลาว	มาเลเซีย	เมียนมา	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	เวียดนาม
	1) การให้บริการข้ามพรมแดน			2) การบริการในต่างประเทศ		3) การจัดตั้งธุรกิจ		4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา	
83102 + 83105)					without operator (CPC 83102) 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต้องจัดตั้ง สำนักงานตัวแทน 4) ไม่ผูกพัน			3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 40 4) ผูกพันเฉพาะ (a) ICT ผู้บริหาร ผู้จัดการ และ ผู้เชี่ยวชาญ: 3 ปี* (b) Service Sales Person: 90 วัน (c) ผู้จัดตั้งธุรกิจ: 90 วัน
Relating to other machinery and equipment (CPC 83106 - 83109)	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่ผูกพัน	Renting and leasing of studio recording equipment (CPC 83109) 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT ผู้บริหาร ผู้จัดการ และ ผู้เชี่ยวชาญ: 2 ปี* โดยผู้เชี่ยวชาญ จะต้องผ่าน Economic Needs Testing (ENT) (c) ผู้จัดตั้งธุรกิจ: จะต้องผ่าน (ENT)	(1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่ผูกพัน	Leasing or rental services concerning construction machinery and equipment without operator (CPC 83107) 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่ผูกพัน 4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT ผู้บริหาร ผู้จัดการ และ ผู้เชี่ยวชาญ: 1 ปี*	Leasing or rental services, without operator relating to construction and mining equipment and industrial plant and equipment (CPC 83107) 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต้องจัดตั้ง สำนักงานตัวแทน 4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT ผู้จัดการ อาวุโส และ ผู้เชี่ยวชาญ: 2 ปี* (c) Installers or Maintainers (90 วัน)	Rental and leasing of studio recording equipment (CPC 83109) 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่ผูกพัน	(1) ไม่ผูกพัน (2) ไม่ผูกพัน (3) ไม่ผูกพัน (4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่ผูกพัน	เฉพาะเครื่องจักรและ อุปกรณ์สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม 1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน

กิจกรรม	RCEP (ASEAN)								
	บรูไนฯ	กัมพูชา	อินโดนีเซีย	สปป.ลาว	มาเลเซีย	เมียนมา	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	เวียดนาม
	1) การให้บริการข้ามพรมแดน			2) การบริการในต่างประเทศ		3) การจัดตั้งธุรกิจ		4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา	
Rental/Leasing services concerning personal and household goods (CPC 832)	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่มีผู้กีดกัน	1) ไม่มีผู้กีดกัน 2) ไม่มีผู้กีดกัน 3) ไม่มีผู้กีดกัน 4) ไม่มีผู้กีดกัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่มีผู้กีดกัน <u>Rental Services Concerning Video Tapes (CPC 83202)</u> 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต่างชาติถือหุ้นได้ ร้อยละ 51 4) ผู้กีดกันเฉพาะ (a) BV: 60 วัน* (b) ICT ผู้บริหาร ผู้จัดการ และ ผู้เชี่ยวชาญ: 2 ปี* โดยจะต้องผ่าน ENT	(1) ไม่มีผู้กีดกัน (2) ไม่มีผู้กีดกัน (3) ไม่มีผู้กีดกัน (4) ไม่มีผู้กีดกัน	<u>Leasing or rental services concerning furniture and other household appliances (CPC 83203)</u> 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ต้องจัดตั้งสำนักงานตัวแทน 4) ไม่มีผู้กีดกัน	(1) ไม่มีผู้กีดกัน (2) ไม่มีผู้กีดกัน (3) ไม่มีผู้กีดกัน (4) ไม่มีผู้กีดกัน	1) ไม่มีผู้กีดกัน 2) ไม่มีผู้กีดกัน 3) ไม่มีผู้กีดกัน 4) ไม่มีผู้กีดกัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่มีผู้กีดกัน	(1) ไม่มีผู้กีดกัน (2) ไม่มีผู้กีดกัน (3) ไม่มีผู้กีดกัน (4) ไม่มีผู้กีดกัน

กิจกรรม	RCEP (Dialogue Partners)				
	ออสเตรเลีย	จีน	ญี่ปุ่น	เกาหลี	นิวซีแลนด์
	1) การให้บริการข้ามพรมแดน		2) การบริการในต่างประเทศ		3) การจัดตั้งธุรกิจ
Relating to ships (CPC 83103)	<u>เปิดตลาดแบบ Negative List Excludes maritime cabotage services and offshore transport services</u> 1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผู้กีดกันเฉพาะ	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ผู้ให้บริการต่างชาติที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สามารถถือหุ้นได้ทั้งหมด 4) ผู้กีดกันเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT ผู้บริหาร ผู้จัดการ และ	<u>เปิดตลาดแบบ Negative List</u> (1) ไม่มีข้อจำกัด (2) ไม่มีข้อจำกัด (3) ไม่มีข้อจำกัด (4) ผู้กีดกันเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT: 5 ปี* (c) CSS: 5 ปี*	<u>เปิดตลาดแบบ Negative List</u> (1) ไม่มีข้อจำกัด (2) ไม่มีข้อจำกัด (3) ไม่มีข้อจำกัด (4) ผู้กีดกันเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT ผู้บริหาร ผู้จัดการอาวุโส และ ผู้เชี่ยวชาญ: 3 ปี*	(1) ไม่มีข้อจำกัด (2) ไม่มีข้อจำกัด (3) ไม่มีข้อจำกัด (4) ผู้กีดกันเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT ผู้บริหารผู้จัดการ และ ผู้เชี่ยวชาญ: 3 ปี (c) Installers and Servicers: 1 ปี

กิจกรรม	RCEP (Dialogue Partners)				
	ออสเตรเลีย	จีน	ญี่ปุ่น	เกาหลี	นิวซีแลนด์
	1) การให้บริการข้ามพรมแดน	2) การบริการในต่างประเทศ	3) การจัดตั้งธุรกิจ	4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา	
	(a) BV: 90 วัน (b) Service Sellers: 6 เดือน* (c) ICT: ผู้จัดการ 4 ปี* ผู้เชี่ยวชาญ 2 ปี* (d) Independent Executives: 2 ปี (e) CSS: 1 ปี* (f) Spouses: ตามระยะเวลาการพำนัก ของคู่สมรส	ผู้เชี่ยวชาญ: 3 ปี* (c) CSS: 1 ปี (d) Installers and Servicers: 90 วัน (e) Spouse and Dependents: 1 ปี	(d) Investors: 5 ปี* (e) Spouse: เป็นไปตามที่คู่สมรสได้รับ อนุญาต (ยกเว้น BV)	(c) CSS: 1 ปี*	(d) Independent service supplier: 12 เดือน โดยต้องผ่านการทดสอบ ความจำเป็นทางเศรษฐกิจ
Relating to aircraft (CPC 83104)	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) Service Sellers: 6 เดือน* (c) ICT: ผู้จัดการ 4 ปี* ผู้เชี่ยวชาญ 2 ปี* (d) Independent Executives: 2 ปี (e) CSS: 1 ปี* (f) Spouses: ตามระยะเวลาการพำนัก ของคู่สมรส	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ผู้ให้บริการต่างชาติที่มีสินทรัพย์ มากกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สามารถถือหุ้นได้ทั้งหมด 4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT ผู้บริหาร ผู้จัดการ และ ผู้เชี่ยวชาญ: 3 ปี* (c) CSS: 1 ปี (d) Installers and Servicers: 90 วัน (e) Spouse and Dependents: 1 ปี	(1) ไม่มีข้อจำกัด (2) ไม่มีข้อจำกัด (3) ไม่มีข้อจำกัด (4) ผูกพัน (a) BV: 90 วัน (b) ICT: 5 ปี* (c) CSS: 5 ปี* (d) Investors: 5 ปี* (e) Spouse: เป็นไปตามที่คู่สมรสได้รับ อนุญาต (ยกเว้น BV)	(1) ไม่มีข้อจำกัด (2) ไม่มีข้อจำกัด (3) ไม่มีข้อจำกัด (4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT ผู้บริหาร ผู้จัดการอาวุโส และ ผู้เชี่ยวชาญ: 3 ปี* (c) CSS: 1 ปี*	(1) ไม่มีข้อจำกัด (2) ไม่มีข้อจำกัด (3) ไม่มีข้อจำกัด (4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT ผู้บริหารผู้จัดการ และ ผู้เชี่ยวชาญ: 3 ปี (c) Installers and Servicers: 1 ปี (d) Independent service supplier: 12 เดือน โดยต้องผ่านการทดสอบ ความจำเป็นทางเศรษฐกิจ
Relating to other transport equipment (CPC 83101 + 83102 + 83105)	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) Service Sellers: 6 เดือน* (c) ICT: ผู้จัดการ 4 ปี* ผู้เชี่ยวชาญ 2 ปี* (d) Independent Executives: 2 ปี (e) CSS: 1 ปี*	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ผู้ให้บริการต่างชาติที่มีสินทรัพย์ มากกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สามารถถือหุ้นได้ทั้งหมด 4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT ผู้บริหาร ผู้จัดการ และ ผู้เชี่ยวชาญ: 3 ปี* (c) CSS: 1 ปี	(1) ไม่มีข้อจำกัด (2) ไม่มีข้อจำกัด (3) ไม่มีข้อจำกัด (4) ผูกพัน (a) BV: 90 วัน (b) ICT: 5 ปี* (c) CSS: 5 ปี* (d) Investors: 5 ปี* (e) Spouse: เป็นไปตามที่คู่สมรสได้รับ อนุญาต (ยกเว้น BV)	(1) ไม่มีข้อจำกัด (2) ไม่มีข้อจำกัด (3) ไม่มีข้อจำกัด (4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT ผู้บริหาร ผู้จัดการอาวุโส และ ผู้เชี่ยวชาญ: 3 ปี* (c) CSS: 1 ปี*	(1) ไม่มีข้อจำกัด (2) ไม่มีข้อจำกัด (3) ไม่มีข้อจำกัด (4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT ผู้บริหารผู้จัดการ และ ผู้เชี่ยวชาญ: 3 ปี (c) Installers and Servicers: 1 ปี (d) Independent service supplier: 12 เดือน โดยต้องผ่านการทดสอบ

* สามารถต่ออายุได้

กิจกรรม	RCEP (Dialogue Partners)				
	ออสเตรเลีย	จีน	ญี่ปุ่น	เกาหลี	นิวซีแลนด์
	1) การให้บริการข้ามพรมแดน	2) การบริโภคในประเทศ	3) การจัดตั้งธุรกิจ	4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา	
	(f) Spouses: ตามระยะเวลาการพำนักของคู่สมรส	(d) Installers and Servicers: 90 วัน (e) Spouse and Dependents: 1 ปี			ความจำเป็นทางเศรษฐกิจ
Relating to other machinery and equipment (CPC 83106-9)	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) Service Sellers: 6 เดือน* (c) ICT: ผู้จัดการ 4 ปี* ผู้เชี่ยวชาญ 2 ปี* (d) Independent Executives: 2 ปี (e) CSS: 1 ปี* (f) Spouses: ตามระยะเวลาการพำนักของคู่สมรส	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ผู้ให้บริการต่างชาติที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถถือหุ้นได้ทั้งหมด 4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญ: 3 ปี* (c) CSS: 1 ปี (d) Installers and Servicers: 90 วัน (e) Spouse and Dependents: 1 ปี	(1) ไม่มีข้อจำกัด (2) ไม่มีข้อจำกัด (3) ไม่มีข้อจำกัด (4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT: 5 ปี* (c) CSS: 5 ปี* (d) Investors: 5 ปี* (e) Spouse: เป็นไปตามที่คู่สมรสได้รับอนุญาต (ยกเว้น BV)	<u>Leasing Services Related to Construction Machinery and Equipment</u> <u>Leasing Services Related to Medical Devices</u> (1) ไม่มีข้อจำกัด (2) ไม่มีข้อจำกัด (3) ไม่มีข้อจำกัด (4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT ผู้บริหาร ผู้จัดการอาวุโส และผู้เชี่ยวชาญ: 3 ปี* (c) CSS: 1 ปี*	(1) ไม่มีข้อจำกัด (2) ไม่มีข้อจำกัด (3) ไม่มีข้อจำกัด (a) BV: 90 วัน (b) ICT ผู้บริหารผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญ: 3 ปี (c) Installers and Servicers: 1 ปี (d) Independent service supplier: 12 เดือน โดยต้องผ่านการทดสอบความจำเป็นทางเศรษฐกิจ
Renta/Leasing services concerning personal and household goods (CPC 832)	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ไม่มีข้อจำกัด 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มีข้อจำกัด 2) ไม่มีข้อจำกัด 3) ผู้ให้บริการต่างชาติที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถถือหุ้นได้ทั้งหมด 4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญ: 3 ปี* (c) CSS: 1 ปี (d) Installers and Servicers: 90 วัน (e) Spouse and Dependents: 1 ปี	(1) ไม่มีข้อจำกัด (2) ไม่มีข้อจำกัด (3) ไม่มีข้อจำกัด (4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT: 5 ปี* (c) CSS: 5 ปี* (d) Investors: 5 ปี* (e) Spouse: เป็นไปตามที่คู่สมรสได้รับอนุญาต (ยกเว้น BV)	(1) ไม่มีข้อจำกัด (2) ไม่มีข้อจำกัด (3) ไม่มีข้อจำกัด (4) (4) ผูกพันเฉพาะ (a) BV: 90 วัน (b) ICT ผู้บริหาร ผู้จัดการอาวุโส และผู้เชี่ยวชาญ: 3 ปี* (c) CSS: 1 ปี*	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน
